

พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ของประชาชน  
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกภายใต้รัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2560 กรณีศึกษา นักศึกษาปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Election Behavior of Members of the Parliament in the People Who have the Right to  
Vote for the First Time Under the Constitution of the B.E. 2560 : A Case study of  
Undergraduate Student at Ramkhamhaeng University

นายิกา ศรีเนียน

Nayika Srinian

6414832086@rumail.ru.ac.th

## บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ของประชาชน  
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกภายใต้รัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2560 เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ  
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้าใจในเรื่องรัฐธรรมนูญ แรงจูงใจในการออกไปใช้สิทธิ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความคิดเห็น  
ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข ของกลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกภายใต้รัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2560  
โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยเอกสาร และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 12 คน  
ผลการศึกษาพบว่า ความเข้าใจ ต่อ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ที่ส่งผลต่อแนวทางการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง  
มีประเด็นข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ความไม่เป็นประชาธิปไตย การสื่อทอดอำนาจ คสช. เข้าใจในหน้าที่ของผู้แทนราษฎร  
ไม่ชอบเผด็จการ ต้องการเลือกนายกที่ชอบ ต้องการแก้รัฐธรรมนูญใหม่ ไม่ต้องการ สว.250คน และไม่แสดงความคิดเห็น  
ลักษณะหรือพฤติกรรมของผู้แทนราษฎรแบบใดที่กลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกเกิดความไว้วางใจและตัดสินใจเลือกลงคะแนนให้  
มีประเด็นข้อมูลสำคัญ ได้แก่ มีความชัดเจน อุดมการณ์ตรงกัน ปฏิบัติงานจริง มีการวางตัวดี เป็นธรรม  
ปัจจัยที่ทำให้กลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกออกไปใช้สิทธิ มีประเด็นข้อมูลสำคัญ ได้แก่ อยากรับเลือกตั้งประเทศ  
อยากรับเลือกตั้งผู้นำ อยากรับเลือกตั้งที่ตัวเองมี ต้องการคนมีความสามารถ

**คำสำคัญ :** รัฐธรรมนูญ, ผู้แทนราษฎร, ผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก

\*บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ของประชาชน  
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกภายใต้รัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2560

\*\*นักศึกษาลำดับที่ 6414832086 ภาควิชาการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

## บทนำ

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 ได้มีผลบังคับใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้กำหนดหลักเกณฑ์การเข้าสู่อำนาจทางการเมืองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและจากบัญชีรายชื่อเอาไว้อย่างชัดเจน โดยได้กำหนดรูปแบบการเลือกตั้งระบบใหม่หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า “แบบจัดสรรปันส่วนผสม” ตามแบบอย่างของประเทศเยอรมนี โครงสร้างสองสภา: ภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 รัฐสภาของประเทศไทยเป็นแบบสองสภา ประกอบด้วย 2 สภา ได้แก่ สภาผู้แทนราษฎร (สภาล่าง) และวุฒิสภา (สภาบน) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับเลือกตั้งเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร ในขณะที่สมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่ได้รับการแต่งตั้งโดยเลขาธิการที่หนึ่งไม่ที่นั่งสำหรับการเลือกตั้ง กระบวนการเลือกตั้ง ส.ส. สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิก 500 คน ในจำนวนนี้ 400 คนมาจากการเลือกตั้งแบบที่นั่งเดียว และ 100 คนได้รับเลือกจากสัดส่วนการเป็นตัวแทนแบบบัญชีรายชื่อ ระบบการแบ่งส่วนสมาชิกแบบผสมนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่ามีตัวแทนที่เป็นธรรมจากพรรคการเมืองและภูมิภาคต่างๆ

รูปแบบการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรเป็นข้อบังคับในประเทศไทย ผู้ลงคะแนนเสียงครั้งแรกโดยทั่วไป คือบุคคลที่พึงบรรลุนิติภาวะ โดยมีอายุตั้งแต่ 18 ปีเป็นต้นไปในประเทศไทย หรืออยู่ในช่วงอายุระหว่าง 18-22 ปี ถือเป็นสัญชาติไทย ในการเลือกตั้งปี 2566 นี้มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก (First Voter) จำนวน 4,012,803 คน (กรมการปกครอง, 2565) หรือ ร้อยละ 7.67 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด พฤติกรรมการเลือกตั้งอาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น ภูมิหลังทางการศึกษา การเปิดรับประเด็นทางการเมือง สื่อสังคมออนไลน์ บรรยากาศทางการเมือง และนโยบายของพรรคและผู้สมัครต่างๆ

นอกเหนือจากนี้บทบาทของ ผู้แทนราษฎร ที่ได้รับการเลือกตั้งจะต้องเป็นตัวแทนของผลประโยชน์ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกกฎหมาย กลั่นกรองงานของรัฐบาล และมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายระดับชาติ

โดยทั่วไปแล้ว ผู้แทนราษฎร จะถูกคาดหวังให้ลงคะแนนเสียงตามนโยบายหรือมติของพรรคของตน แม้ว่าอาจมีข้อยกเว้นก็ตาม อาจได้รับอิทธิพลจากความต้องการและข้อเรียกร้องจากฐานคะแนนเสียง เช่นเดียวกับการคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติ

บรรยากาศทางการเมืองในช่วงเวลาของการเลือกตั้งสามารถมีอิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรมของทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก ปัญหาต่างๆ เช่น ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ ความไม่สงบในสังคม เรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการทุจริต และความนิยมของผู้นำทางการเมืองสามารถมีบทบาทในการลงคะแนนเสียงของประชาชน ประเทศไทย เป็นประเทศที่อยู่ผ่านได้ระบอบประชาธิปไตย มีระบบการปกครองที่อิสระ และขึ้นอยู่กับความยินยอมของประชาชนผ่านการเลือกตั้ง หลักการที่สำคัญของประชาธิปไตย คือ ความเท่าเทียม ธรรมเนียมระเบียบการปกครองที่โปร่งใส และสิทธิพลเมืองของบุคคล (Dahl, 1998).

นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมเสรีภาพทางความคิดและการสื่อสาร, ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการสร้างประชาธิปไตยที่มั่นคงและเป็นธรรม (Habermas, 1991).

ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกภายใต้รัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2560 เพื่อศึกษาความเข้าใจในเรื่องรัฐธรรมนูญ แรงจูงใจในการออกไปใช้สิทธิ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ การตัดสินใจ ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข

## วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาความเข้าใจในเรื่องรัฐธรรมนูญ ในกลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกภายใต้รัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2560
2. เพื่อศึกษา แรงจูงใจในการออกไปใช้สิทธิ ในกลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกภายใต้รัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2560
3. เพื่อศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกภายใต้รัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2560

วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการ มีวิธีการดังนี้

### ขอบเขตของการวิจัย

1. นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงที่มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกตีความและเข้าใจรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 อย่างไร และส่งผลต่อการมีส่วนร่วมกับกระบวนการเลือกตั้ง สามารถประเมินการรับรู้เกี่ยวกับผลกระทบของรัฐธรรมนูญต่อการเมืองไทยและสังคมไทย ตลอดจนบทบาทของตนเองในบริบทดังกล่าว
2. สัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงที่มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก เกี่ยวกับพฤติกรรม ทศนคติ และการกระทำของ ผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 โดยสามารถประเมินลักษณะที่ทำให้ ผู้แทนราษฎร
3. ตรวจสอบปัจจัยสำคัญที่ใช้พิจารณาในการลงคะแนนเสียงภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 โดยสามารถสำรวจประเด็นที่สำคัญ วิธีการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลทางการเมือง เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ

### วิธีการดำเนินการวิจัย

1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร บทความทางวิชาการ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สิ่งพิมพ์ รายงานการวิจัย
2. การวิจัยภาคสนาม (Field Research) ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์ (Interview) โดยการ ใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview) เป็นการสัมภาษณ์ที่มีการจัดเตรียมชุดคำถาม และมีการนัดหมายผู้ให้ข้อมูล (ผู้ถูกสัมภาษณ์) ล่วงหน้า

### การวิเคราะห์ข้อมูล

1. ผู้วิจัยนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากการสัมภาษณ์นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยหัวข้อที่ 1-3
2. นำข้อมูลที่ได้จากการแยกประเด็นคำถามมาเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่าง ของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะนำข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ ว่าข้อมูลที่มีอยู่ในแต่ละประเด็นมีความหมายว่าอะไร
3. นำข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพื่อสรุปผลการวิจัย พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ของประชาชน

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกภายใต้รัฐธรรมนูญพุทธศักราช รวมถึงปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยใช้การ นำเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา

### ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ในการวิจัยครั้งนี้ มีผู้ให้ข้อมูลหลักดังนี้

1. ประชากร (Population) ได้แก่ นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ทั้งหมด)
2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) สำหรับการวิจัยในครั้งนี้ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีการกำหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษาคือกลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกภายใต้รัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2560 ที่เป็นนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ทั้งหมด) มีอายุระหว่าง 18 - 22 ปี ปี หรือเกิดระหว่างปี พ.ศ. 2548 – 2544 จำนวน 12 คน ถือเป็นชาวไทย

### เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการ สัมภาษณ์ โดยใช้รูปแบบการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or formal interview) เป็นวิธีการวิจัยทางคุณภาพ

ประกอบด้วยการถามผู้ให้สัมภาษณ์ด้วยเซตคำถามที่กำหนดไว้ล่วงหน้าด้วยคำถามเดียวกัน

เพื่อศึกษามุมมองของผู้ให้สัมภาษณ์ต่อการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจ และความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ

### ผลการวิจัย และการอภิปราย

การศึกษาพฤติกรรมกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกภายใต้รัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2560 กรณีศึกษา นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ทั้งหมด) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้าใจในเรื่องรัฐธรรมนูญ แรงจูงใจในการออกไปใช้สิทธิ และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความตัดสินใจของกลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกภายใต้รัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2560 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยได้เลือกได้แก่ กลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกภายใต้รัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2560 ที่เป็นนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ทั้งหมด) ที่มีอายุระหว่าง 18 - 22 ปี ปี หรือเกิดระหว่างปี พ.ศ. 2548 – 2544 จำนวน 12 คน ถือเป็นชาวไทย โดยแบ่งเป็น

1. นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ 6 คน
2. นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ 1 คน
3. นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 4 คน
4. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ 1 คน

ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีคำถาม และข้อกำหนดตายตัว จะใช้คำถามในการสัมภาษณ์แบบเดียวกันทุกคน โดยจะนำเสนอผลการศึกษาออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่

1. เสนอผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์
2. เสนอผลการศึกษามุมมองและความเข้าใจของกลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกต่อรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ที่ส่งผลต่อความเข้าใจและแนวทางการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง
3. เสนอผลการศึกษาลักษณะหรือพฤติกรรมของผู้แทนราษฎรแบบใดที่กลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกเกิดความไว้วางใจและตัดสินใจเลือกลงคะแนนให้
4. เสนอผลการศึกษาปัจจัยและแรงจูงใจที่ทำให้กลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกออกไปใช้สิทธิ

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก ที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) จำนวน 12 คนโดยการ นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ จะมีการแสดงตัวอย่างบทสัมภาษณ์เพื่อประกอบการ สันเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้กำหนดรหัสของกลุ่มตัวอย่างเป็นตัวเลข “ลำดับที่” ตั้งแต่ลำดับที่ 1 – 12 เพื่อเรียงลำดับข้อมูลบทสัมภาษณ์ตามลำดับ

การจำแนกประเด็นสำคัญความเข้าใจ ต่อ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ที่ส่งผลต่อแนวทางการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) ได้มีการกล่าวถึงมากที่สุด ความไม่เป็นประชาธิปไตย มากที่สุด ถัดมาคือประเด็นเรื่องการสืบทอดอำนาจ คสช. ไม่แสดงความคิดเห็น บทบาทหน้าที่ของ ผู้แทนราษฎร ไม่ชอบเผด็จการ ต้องการแก้รัฐธรรมนูญ ไม่ต้องการ สว.250 คน และต้องการเลือกนายก และผู้แทนที่ชอบ ตามลำดับ

การจำแนกประเด็นสำคัญลักษณะหรือพฤติกรรมของผู้แทนราษฎรแบบใดที่กลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกเกิดความไว้วางใจและตัดสินใจเลือกลงคะแนนให้ประเด็นที่กลุ่ม ผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก ได้มีการ กล่าวถึงมากที่สุด คือประเด็นปฏิบัติงานจริง พูดจริงทำจริง และถัดมาคือประเด็นเรื่องฟังเสียงประชาชนอย่างเป็นธรรม มีอุดมการณ์ที่ชัดเจน และ วางตัวดี ตามลำดับ ส่วนในรายละเอียดของข้อมูล การสัมภาษณ์

การจำแนกประเด็นสำคัญปัจจัยที่ทำให้กลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกออกไปใช้สิทธิประเด็นที่กลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก ได้มีการ กล่าวถึงมากที่สุด คือประเด็นต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลง ถัดมาคือ ต้องการให้สิทธิที่ตนมีเปลี่ยนผู้นำ และต้องการคนมีความสามารถ

### ข้อเสนอแนะ

ผลการศึกษานี้ชี้แจงถึงผลกระทบที่สำคัญหลายประการที่เกี่ยวข้องกับผู้ออกแบบนโยบาย นักการศึกษา ผู้นำทางการเมืองและ แม้แต่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก

ข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้ออกแบบนโยบาย

1. การแก้รัฐธรรมนูญ

ความรู้สึกที่แพร่หลายของการมองว่ารัฐธรรมนูญขาดประชาธิปไตย ตามที่กลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกภายใต้รัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2560 ที่เป็นนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคาแหง (หัวหมาก) ได้ให้ความเห็นว่าเรียกร้องให้มีการแก้ไข เรื่องการแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาโดยไม่มีการลงคะแนนเสียงจากสาธารณะ เป็นประเด็นสำคัญที่น่ากังวลและต้องได้รับการแก้ไขในรัฐธรรมนูญ เพราะฉะนั้น แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่นำเสนอควรมีองค์ประกอบของการลงคะแนนเสียงของประชาชนในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา และอาจช่วยฟื้นฟูศรัทธาในกระบวนการประชาธิปไตยได้

## 2. นโยบายเรื่องความโปร่งใสทางการเมือง

ผลการสำรวจแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการดำเนินงานของผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งต้องโปร่งใส การใช้นโยบายบางอย่างต้องแจ้งให้สาธารณชนทราบถึงความคืบหน้าและแผนการในอนาคตอย่างสม่ำเสมอเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ นโยบายเหล่านี้อาจรวมถึงการประชุมหาหรือต่างๆของรัฐบาล เช่น เรื่องการประชุมงบประมาณ เป็นต้น

## 3. สร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชน

จากการเคลื่อนไหวต่างๆของเยาวชนและผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งครั้งแรกในปัจจุบัน ที่มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนทางการเมือง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในหมู่เยาวชนจึงควรได้รับการผลักดัน โปรแกรมการมีส่วนร่วมของเยาวชนสามารถส่งเสริมการสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเพิ่มความรู้ทางการเมืองของพลเมืองเยาวชนได้

ข้อเสนอแนะด้านการศึกษา

### 1. การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา

ครูผู้สอนต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาหลักสูตรที่ส่งเสริมความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและกระบวนการประชาธิปไตย หลักสูตรดังกล่าวควรเป็นแบบโต้ตอบและควรใช้เครื่องมือการสอนที่ทันสมัย และสร้างสรรค์เพื่อดึงดูดนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

### 2. ส่งเสริมด้านการคิดวิเคราะห์

ระบบการศึกษาควรมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงวิพากษ์ในหมู่นักเรียนเกี่ยวกับภูมิทัศน์ทางการเมือง สิ่งนี้สามารถทำได้โดยการโต้เถียง การจำลองทางการเมือง และการอภิปรายแบบเปิดเข้าไปในหลักสูตร

### 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

สถาบันการศึกษาควรส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมและเวทีทางการเมืองเพื่อสัมผัสกับกระบวนการประชาธิปไตยด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้พวกเขากลายเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบและสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะสำหรับผู้บริหารเมือง

### 1. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

ผลการสำรวจแสดงให้เห็นว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของผู้นำทางการเมือง พรรคการเมืองโดยแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ฟังความกังวลของพวกเขาอย่างรอบคอบ มีการแลกเปลี่ยนอุดมการณ์ พัฒนา และสื่อสารอุดมการณ์ทางการเมืองแผนยุทธศาสตร์ และการดำเนินการที่คาดหวังไว้อย่างชัดเจน

### 2. การพัฒนาภาวะผู้นำ

ความต้องการผู้นำที่มีความสามารถเน้นถึงความจำเป็นของโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพภายในพรรคการเมือง กระบวนการคัดเลือกที่เข้มงวดควบคู่ไปกับการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องช่วยให้มั่นใจได้ว่าผู้นำสามารถตอบสนองความคาดหวังของผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้

ข้อเสนอแนะสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก

#### 1. ความรู้ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกควรพยายามให้ความรู้แก่ตนเองเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ บรรยากาศทางการเมือง และผู้แทน สิ่งนี้จะช่วยให้สามารถทำการตัดสินใจเลือกได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น

#### 2. การมีส่วนร่วม

ความปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงที่แสดงออกโดยผู้ให้สัมภาษณ์บ่งชี้ถึงความจำเป็นในการมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมือง นอกเหนือจากการลงคะแนนเสียงเท่านั้น ซึ่งอาจรวมถึงการเข้าร่วมการประชุมทางการเมือง การเข้าร่วมเวทีปราศรัย เวทีติเบต หรือแม้แต่การเป็นอาสาสมัครณรงค์ทางการเมือง

## บทสรุป

การศึกษานี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับความซับซ้อนของการเลือกตั้งของผู้ลงคะแนนเสียงครั้งแรกภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560 การศึกษาครั้งนี้ช่วยเปิดเผยประเด็นสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศไทยโดยการสำรวจมุมมองแรงจูงใจและทัศนคติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งเหล่านี้

ประเด็นหลักของการศึกษาคือการทำความเข้าใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนแรกในการเลือกตั้งการตีความรัฐธรรมนูญการปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตยและความคาดหวังของตัวแทนที่ได้รับการเลือกตั้ง การตอบสนองเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของรูปแบบทางการเมือง

การศึกษานี้ใช้วิธีการวิเคราะห์เฉพาะเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์เพื่อให้เข้าใจถึงประเด็นสำคัญในปัจจุบันอย่างละเอียดและลึกซึ้ง จากความกังวลอย่างรุนแรงเกี่ยวกับการขาดประชาธิปไตยอย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญและความต้องการผู้นำที่สื่อสารอุดมการณ์และนโยบายของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากข้อมูลที่รวบรวมไว้การศึกษายังร่างข้อเสนอเชิงกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยผู้ลงคะแนนเสียงครั้งแรก ซึ่งรวมถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีความโปร่งใส การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของผู้นำทางการเมือง และ

การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของเยาวชนในกระบวนการทางการเมือง  
นอกจากนี้การศึกษายังชี้ให้เห็นถึงการปฏิรูประบบการศึกษาที่สำคัญเพื่อให้เยาวชนเข้าใจและเข้าใจถึงสภาพทางการเมือง  
และกระบวนการประชาธิปไตยได้ดียิ่งขึ้น

ข้อสรุป และข้อเสนอแนะที่นำเสนอสามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้กำหนดนโยบาย นักวิจัย และพรรคการเมือง  
ที่จะสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นประชาธิปไตย เสริมความตระหนักทางการเมืองและการคิดเชิงวิพากษ์  
และพรรคการเมืองสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เพื่อปรับปรุงวิธีที่พวกเขาปฏิบัติต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก  
และเป็นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยที่เข้มแข็งขึ้นในประเทศไทย

## เอกสารอ้างอิง

Dahl, R. A. (1998). On democracy.

<https://philpapers.org/rec/DAHOD->

Habermas, J. (1991). The structural transformation of the public

sphere. Cambridge Mass MIT Press. - References - Scientific

Research Publishing. (n.d.).

[https://www.scirp.org/\(S\(lz5mqp453ed%20snp55rrgjt55\)\)/](https://www.scirp.org/(S(lz5mqp453ed%20snp55rrgjt55))/)

reference/referencespapers.aspx?referenceid=984060

กรมการปกครอง. (2567).

<https://www.dopa.gp.th.>